

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย รับทราบและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>• ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)</p> <p>๑. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>- ขอเน้นย้ำโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดอบรมไปแล้วกว่า ๓,๐๖๗ รุ่นและในเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ นี้จะมีการจัดอบรมอีก ๑,๕๐๐ รุ่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ให้ความสำคัญในการเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ การบริหารจัดการงบประมาณต้องโปร่งใส มีคุณภาพและอยากให้ อสป. เป็นแกนนำมวลชนในการสร้างความสามัคคีและความรักสถาบัน โดยขอให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔</p>	<p>-ปกครองจังหวัด (ป้องกันจังหวัด) -อำเภอทุกอำเภอ</p>
<p>๒. โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ๓ ๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น</p>	<p>- ขณะนี้ได้รับรายงานที่มีการปลูกไปแล้ว ๓ ล้าน ๘ แสนต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๐ จึงขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ</p>	<p>-สำนักงานจังหวัด</p>
<p>๓. การป้องกันบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย และไฟป่า</p>	<p>- ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้วกว่า ๑๘ จังหวัด ๑๕๕ อำเภอแล้ว มีประชาชนเดือดร้อนกว่า ๕ ล้านคน พื้นที่เกษตรที่เสียหายมากกว่า ๖.๕ แสนไร่ ดังนั้นขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดแผนการบริหารจัดการปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่ให้ชัดเจน อย่าให้ประชาชนต้องขาดแคลนทั้งน้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม และขอให้เตือนประชาชน ที่มีพื้นที่นอกเขตชลประทานในการระมัดระวังการทำเกษตร และให้หน่วยงานของกระทรวงที่รับผิดชอบและทุกจังหวัด ได้ประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศและการจัดการน้ำ ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้แจ้งเตือนงดการเผาหญ้า ฟางข้าว</p>	<p>-ปก.จังหวัด -อำเภอทุกอำเภอ</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๔. การดูแลประชาชนตามแนวชายแดน	<ul style="list-style-type: none"> - ตามที่มีการปะทะกันตามแนวเขตชายแดนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามชายแดน และขอชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดแนวเขตชายแดนที่มีปัญหาความขัดแย้งในการดูแลประชาชน และขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอติดตามดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น ขอให้เร่งสำรวจพื้นที่และบ้านเรือนที่ได้รับความสะดวก และเยียวยาให้ครบทุกครัวเรือน - กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนต่อไป ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด ได้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และขอให้มีการส่งเสริมการค้าขาย สินค้า วัฒนธรรม ในการสร้างความสัมพันธ์ 	
๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัด (Beautify City)	<ul style="list-style-type: none"> - ขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษและให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยในทุกจังหวัด ขอให้จังหวัดได้พัฒนาปรับปรุงให้มีความร่มรื่น เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และไม่ใช้งบประมาณมากเกินไป และในส่วนจังหวัดที่มีการดำเนินการไปแล้วขอให้รายงานเป็นภาพถ่ายมายังกระทรวงต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> -สำนักงานจังหวัด -อำเภอทุกอำเภอ -อบจ.พล. -เทศบาลนครฯ
๖. การแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยขอให้เพิ่มมาตรการ และแนวทางป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดโดยเฉพาะตามแนวชายแดน ชุมชนขนาดใหญ่ สถานศึกษา และขอให้เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน และจัดหากิจกรรมให้เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และขณะนี้มีการรายงานว่ามีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ขอให้จังหวัดตามแนวชายแดนได้ติดตาม ตรวจสอบ และจับกุมสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดอย่างจริงจัง 	<ul style="list-style-type: none"> -ปกครองจังหวัด (ศตส.จ.พล.) -อำเภอทุกอำเภอ
๗. การเสริมสร้างความสามัคคีในพื้นที่	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องด้วยในขณะนี้มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และในจังหวัดต่างๆ จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอในทุกพื้นที่ ได้ทำความเข้าใจ และชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบข้อเท็จจริง โดยขอให้ยึดมั่นตามแนวพระราชดำริ ในการสร้างความสงบ ความสามัคคี 	<ul style="list-style-type: none"> ปกครองจังหวัด (ป้องกันจังหวัด) -อำเภอทุกอำเภอ
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u> ๑.ปัญหาเรื่องยาเสพติด 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านจัดให้เป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่ง และยังมีหลายจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานเรื่อง ศตส.หมู่บ้าน จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จได้เร่งรัดการจัดตั้ง ศตส.หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม นี้ 	<ul style="list-style-type: none"> -ปกครองจังหวัด (ศตส.จ.พล.) -อำเภอทุกอำเภอ

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๒. การจัดระเบียบสังคม	- ตามที่ ผมได้ลงพื้นที่ในการตรวจ สถานบริการ ร้านเกมส์ หลังจากได้ให้ไปตรวจสอบ แล้วพบว่ายังมีการเปิดบริการเกินเวลา จึงขอให้หลายจังหวัดที่มีข้อมูลที่ยังเปิดเกินเวลานั้น จึงขอฝากทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้มงวดตรวจสอบอย่างจริงจัง และตรวจสอบในทุกพื้นที่ด้วย	-ปกครองจังหวัด (ศตส.จ.พล.) -อำเภอทุกอำเภอ
<p><u>ข้อสั่งการของ</u> <u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> (นายวิเชียร ชวลิต)</p>	<p>๑. การติดตามการปฏิบัติราชการของจังหวัดตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงได้จัดทำบทการสนทนา และบทสรุปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ทราบ และขอชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถชี้แจงรายละเอียดและสรุปประเด็นปัญหาได้ชัดเจน สั้น และกระชับ ซึ่งในครั้งต่อไป ขอให้จังหวัดที่ได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ กับนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสรุปผลการชี้แจง และรายงานผลการดำเนินการ จนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ มายังกระทรวงเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาเสพติด ตามที่มท.๑ และมท.๒ ได้เน้นย้ำ การจัดระเบียบสังคมที่ติดตามดูลแล ซึ่งถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดอย่างบูรณาการ ก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านได้ติดตามอย่างใกล้ชิด และในวันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จะเป็นสัปดาห์การขับเคลื่อนการบำบัดรักษาในการแก้ไขปัญหาเสพติดด้วย</p> <p>๓. ขอชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้ดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนต่างๆ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดได้โทรมารายงานโดยตรง และให้ข้อมูลประมาณงานได้เป็นอย่างดี จึงขอให้จังหวัดใดที่มีปัญหาขอให้รายงานได้โดยตรง</p> <p>๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ มท.๑ จะได้เดินทางไปร่วมในการประชุมเจ้าแขวงไทยลาว ณ สปป.ลาว ครั้งที่ ๘ โดยขอให้ผู้ว่าราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมและขอให้เตรียมข้อมูลรายละเอียดสำหรับการเข้าร่วมประชุม และขอให้เตรียมข้อมูลการแพร่กระจายของยาเสพติดตามแนวชายแดน ด้วย</p> <p>๕. ตามที่ มท. ๑ มีนโยบายแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยได้จัดรายการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในทุกวันศุกร์เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ จะเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็น ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป</p> <p>๖. เรื่องการจัดตั้ง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการจัดเตรียมเสนอ ทูลเกล้าฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบ</p>	<p>-สำนักงานจังหวัด</p> <p>-ปกครองจังหวัด (ศตส.จังหวัด)</p> <p>-ปกครองจังหวัด (ป้องกันจังหวัด)</p> <p>-สำนักงานจังหวัด (ศูนย์ดำรงธรรม)</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p><u>ข้อสั่งการของผู้บริหาร</u> <u>กระทรวงมหาดไทย</u></p> <p><u>อธิบดีกรมการปกครอง</u></p>	<p>๑. ตามที่มีการแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องการมีบัตรประชาชน ขอ รายงานว่าได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบบัตร ของกระทรวงICT ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา ๑๙ วัน และนับจากวันนี้อีก ๓๐ วัน จะถึงมือนายทะเบียนทุกอำเภอ ซึ่งจะสามารถออกบัตรประชาชน อิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ให้กับประชาชนได้ และจะสามารถแก้ไขการ ออกบัตรเหลือง ๔ ล้านกว่าใบ ที่ออกให้ประชาชนได้</p> <p>๒. ร่าง พรบ.บัตรประชาชนฉบับใหม่ได้ผ่านประชุมสภา ผู้แทนราษฎร และสภาวุฒิสภา โดยมีข้อคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่าง ๒ สภาในเรื่องการเริ่มมีบัตร และอายุของบัตร ซึ่งจะต้องส่งเรื่องกลับไปให้ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาเสฟติด ขอมอบหมายนายอำเภอทุกพื้นที่</p> <p>๓.๑ ให้นายอำเภอดูแลการแก้ไขปัญหาเสฟติดทั้ง ๕ ร้ว ป้องกัน โดยให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของหน.ศตส.อำเภอ</p> <p>๓.๒ ให้ความสำคัญด้านการข่าว และการร้องเรียน ในพื้นที่ ซึ่ง จะเป็นการแก้ไขอย่างตรงจุด</p> <p>๓.๓ ให้ดำเนินการตามมาตรการ Clean & Seal และให้ดำเนินการ มาตรการ X-ray ในพื้นที่เสี่ยง ต่อไป</p> <p>๓.๔ ให้ดำเนินการดูแลบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสฟติด ขอให้ นายอำเภอมีนโยบายชัดเจน ในการบำบัดผู้ติดยาเสฟติดและช่วย ฝึกงานการอาชีพให้ผู้ติดยาเสฟติดในระดับอำเภอ</p> <p>๓.๕ การออกไปอนุญาต ป.3 ครอบครองอาวุธปืน ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องขยายเสฟติด ซึ่งเมื่อมีการจับกุมขอให้งดใบอนุญาตและ ตรวจสอบครอบครองว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องขยายเสฟติดหรือไม่ ขอให้ เข้มงวดมากยิ่งขึ้น</p>	<p>-ปกครองจังหวัด</p> <p>-อำเภอทุกอำเภอ</p>
<p><u>อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน</u></p>	<p>๑. ขอความกรุณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ได้ให้ความสำคัญและติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.๒ค ประจำปี ๒๕๕๔ อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีการร้องเรียนว่าไม่สามารถใช้ได้จริงอย่างที่ เก็บมา ดังนั้นจึงจะเป็นการจัดเก็บเป็นปีสุดท้าย และได้มีการว่าจ้าง นักวิชาการเข้ามาช่วยดำเนินการในการเก็บข้อมูลแบบใหม่ในปีถัดไป</p> <p>๒. เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รณรงค์การจัดงานเฉลิมพระ เกียรติฯ ๘๔ พรรษา กรมพัฒนาชุมชนได้มีโครงการสร้างสุขให้แผ่นดิน ในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีหมู่บ้าน ๑,๗๕๖ หมู่บ้านเศรษฐกิจ</p>	<p>-สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>พอเพียง โดยในทุกจังหวัดจะมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่ง จะ ได้มีการจัดเป็นรายการ Reality และขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาออก รายการ โดยคาดว่าจะมีการจัดงานในช่วงเดือนพฤษภาคม</p> <p>๓. แนวทางการสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปี ๒๕๕๕ กรมการพัฒนาชุมชน จะมีการจัดทำโครงการนำผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP สานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเราได้แนวคิดจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ซึ่งคาดว่าผลิตภัณฑ์ OTOP จะสามารถ สานสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านได้ ซึ่งทางกรมขอเสนอตัวว่า ถ้ามี ผวจ.จังหวัดใดที่จะมีการจัดทำโครงการในลักษณะนี้ ขอให้ประสาน มายังกรมพัฒนาชุมชนได้</p>	
<p>อธิบดีปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑. เนื่องจากได้มีการประชุมผู้บริหารกรม และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แล้วที่ผ่านมา เราจะสร้างในเรื่องของการบริหารแบบเชิงรุก โดยมีการจัดกิจกรรมCSR และ CG ให้มากที่สุด การดำเนินตาม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัด Beatify City และได้แจ้งและ มอบหมายโครงการนี้ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทุกที่ โดยจัดเป็นโครงการ ๑ เมือง ๑ สวนสาธารณะ และในอปท.อื่นๆ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ โครงการ ๑ เทศบาล/อปท. ๑ ถนนสวยงาม โดยให้อปท.ทุก แห่งได้สร้างและปรับปรุงถนนเส้นทาง อย่างน้อย 1 เส้นทาง (รวมแล้ว กว่า ๒,๐๑๐ เส้นทาง) ให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ และเป็นที่พักผ่อนของ ประชาชนทั่วทุกจังหวัดให้ได้</p> <p>๑.๒ โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยมีการ เริ่มปลูกในพื้นที่ราชการ รวมไปถึงการปลูกหญ้าแฝก โดยเฉพาะในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกรม.กำหนดให้เป็นวันท้องถิ่นไทย ขอให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดทุกท่านได้เน้นย้ำการดำเนินงานของท้องถิ่นจังหวัด และ อปท. ทุกแห่งในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรม และการใช้งบประมาณ</p> <p>๑.๓ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามมติ กรม. เพื่อเป็นการ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรงจัดตั้ง ต.ท่า ฉลอง ซึ่งถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมจึงได้ กำหนดให้มีการจัดพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของ ร.๕ โดย กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้จัดงานในวันท้องถิ่น ไทยดังกล่าวทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนี้สนง.ท้องถิ่นจังหวัดจะได้ประสานใน รายละเอียดต่อไป</p> <p>๑.๔ การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ มท.๑ ได้อนุมัติในหลักการ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการให้อำนาจผู้ให้</p>	<p>-สนง.ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>-อบจ.พิษณุโลก</p> <p>-เทศบาลนคร พิษณุโลก</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>การอนุมัติเงินกู้ในแต่ละระดับ และจำนวนเงินที่ขอกู้</p> <p>๑.๕ การจ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ซึ่ง สตง. ได้ท้วงติงการส่งเงินบำรุงเข้าสมาคมฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานด้านกฎหมายของกรม ในการเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาการใช้อำนาจตามกฎหมายท้องถิ่น ได้หรือไม่อย่างไร จึงเรียนมาเพื่อให้ผวจ.ทุกท่านได้ชี้แจงไปยัง อบท.ทุกแห่งได้ทราบ</p>	
อธิบดีกรมโยธาธิการ	<p>๑. เสนอการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประโยชน์ในการใช้ที่ดินอย่างสูงสุด และการนำเสนอรูปแบบการจัดรูปที่ดินในจ.ตัวอย่างที่ได้ผลชัดเจนและมีความก้าวหน้า จึงขอให้ผวจ.ทุกจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และพัฒนาให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณ ได้มาก</p>	<p>-สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัด</p>
รองเลขาธิการ คณะกรรมการสภา พัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	<p>๑. แนวทางการดำเนินการจัดหาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๓ ซึ่งปัจจุบันได้เข้าไปอยู่ในการดำเนินงานของมูลนิธิสมเด็จพระบรมฯ ซึ่งขอฝากให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน และฝ่ายเลขาฯ คณะทำงาน ได้พิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริฯ</p>	<p>-สนง.การประถม ศึกษา เขต ๑ -สำนักงานจังหวัด</p>

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
 โทร./ โทรสาร. ๐๕๕-๒๘๒๑๐๗ /
 มท. ๒๐๔๒๒ / ๒๐๔๒๙
 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๕๙ น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| ๑. นายปรีชา เรืองจันทร์ | ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก |
| ๒. นายบุญยิ่ง คุ่มสุพรรณ | หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก |
| ๓. นางสาวปราณี พารังกุล | หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก |
| ๔. ผู้แทนปลัดจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๕. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๕. ผู้แทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก | |
| ๖. ผู้แทนนายอำเภอวังทอง | |
| ๗. ผู้แทนนายอำเภอชาติตระการ | |
| ๘. ผู้แทนนายอำเภอวัดโบสถ์ | |
| ๙. ผู้แทนนายอำเภอพรหมพิราม | |
| ๑๐. ผู้แทนนายอำเภอบางกระทุ่ม | |
| ๑๑. ผู้แทนนายอำเภอเนินมะปราง | |
| ๑๒. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๑๓. ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก | |
| ๑๔. ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๑๕. ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๑๖. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๑๗. ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก | |
| ๑๘. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๑๙. ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เขต ๘ พิษณุโลก | |
| ๒๐. ผู้แทนหัวหน้าศูนย์การทะเบียนภาค ๖ พิษณุโลก | |
| ๒๑. ผู้แทนป้องกันจังหวัดพิษณุโลก | |
| ๒๒. นายวิม เถาเพียร | นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ |
| ๒๓. นางชลชญา ฟุ้งม่วง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๒๔. นางปฎิมา ทองน้อย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สنج.พล. |
| ๒๕. นายขวัญชัย คำชุ่ม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ผู้บันทึกการประชุม) |